

**ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
CHI BỘ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
MA TÚY TỈNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: 288- CV/CB

Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Về việc tiếp tục tăng cường triển khai công
tác phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Lãnh đạo Cơ sở;
- Tổ trưởng các Tổ Đảng;
- Lãnh đạo các Tổ chức chính trị xã hội Cơ sở.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-Cov-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát trở lại, để thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu lãnh đạo Cơ sở; các Tổ trưởng tổ đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh thuộc Cơ sở quán triệt, triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

2- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn và của đảng viên, viên chức, người lao động tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở.

3- Chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch; các trang thiết bị sẵn sàng ứng phó các tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19 khi xuất hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-Cov-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm bắt tư tưởng học viên không để xảy ra tình trạng học viên trốn, gây mất trật tự, phòng chống thâm lậu ma túy, các chất kích thích và các đồ vật cấm khác vào Cơ sở, bảo vệ giữ vững an ninh trật tự trong toàn cơ quan; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh.

5- Giao Văn phòng Cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội; Ban thanh tra nhân dân; các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát viên chức và người lao động chấp hành nghiêm, thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ theo chỉ đạo

của Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 cho các học viên đang điều trị nghiện ma túy tại Cơ sở; kiểm tra việc chấp hành quy định của các cấp về phòng chống dịch..

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy yêu cầu lãnh đạo Cơ sở; các Tổ trưởng tổ đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh nghiêm túc, triển khai các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Chi bộ.

T/M. CHI BỘ
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tứ